

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

THẾ GIỚI

PHÁP LUẬT

VIDEO

XE+

ĐỜI SỐNG

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

THỂ THAO

SỐNG Ở HÀ NỘI

KINH DOANH

ẢNH



Trường hợp nào được hoàn trả một phần tiền đã đóng bảo...



Từ 1-7: Áp dụng thủ tục mới nhất hỗ trợ lực lượng...



Phó giám đốc sử dụng dấu giả bán đất dự án chiếm...

Search bar with text 'Tìm kiếm' and a magnifying glass icon.



## VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

# "Mỹ nhân Bolero" Tô Ngọc Hà ra MV về mùa xuân sưu tập" 4 mùa trong âm nhạc

🕒 20/04/2024 9:45 🗨️ 0 bình luận 👤 Chúc An 🖨️ In bài 👍 Like 0 🔄 Share 📄 Bài đăng 📁 Chia sẻ

🎵 0:00 / 0:00 🔊 🔍 Nam miền Bắc

ANTD.VN - Giọng ca được mệnh danh "mỹ nhân Bolero" Tô Ngọc Hà - Á quân cuộc thi "Thần tượng Bolero 2019" gây ấn tượng khi trở lại trong MV "Anh không yêu mùa xuân".

- Tiết lộ đặc biệt về MV "Going home" được huyền thoại saxophone Kenny G quay tại Hà Nội
- Nhà thơ Hữu Thỉnh ghi lại chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ từ góc độ của người làm thơ với "độ lùi 70 năm"
- Liveshow của Tuấn Hưng hoàn tiền vé cho khán giả, ban tổ chức nêu rõ lý do khiến ca sĩ buộc phải dừng đêm diễn

**VÌ CỘNG ĐỒNG KHÔNG KHÍ THUỐC LÁ**

**Tạm biệt khói thuốc sức khỏe được cải thiện đáng kể**

Nhờ có thảo dược này, sức khỏe của tôi đã được cải thiện đáng kể. Rất bất ngờ về hiệu quả...

Mẹo hay giúp người cai thuốc lá không còn khổ sở

Khói thuốc giờ đã trở thành kẻ thù của cuộc đời tôi

**SỰ KIỆN NỔI BẬT**

Nhà văn Đỗ Phấn

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến

**MUA 1 LỐC SỮA DỪA 180ML tặng 1 HỘP BÚT CHÌ MÀU**

**ĐẶT HÀNG NGAY TẠI**

www.vietcoco.vn

VÀ CÁC SIÊU THỊ, CHỢ, TẬP HÓA TIỀN TIỀN QUỐC

App ứng: 09/94/2034 đến khi hết hàng phẩm



Nhà báo Hoàng Minh Trí

TIN ĐỌC NHIỀU

Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine **1**

Khám phá cuộc sống của bộ lạc cơ tặc tục đối vợ tự do **2**

Hải Phòng bắn pháo hoa tầm cao tại lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2024 **3**

Hà Nội phát triển các tổ hợp khách sạn từ 4 đến 5 sao để thu hút du lịch **4**

"Ngôi nhà xương cốt" trăm tuổi được UNESCO công nhận Di sản Thế giới **5**

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, là học trò của nữ ca sĩ Anh Thơ song Tô Ngọc Hà lại chọn gắn bó với dòng nhạc Bolero. Cô từng gây "sốt" với nhan sắc trẻ trung xinh đẹp và giọng hát giàu cảm xúc khi xuất hiện trên sân khấu "Thần tượng Bolero 2019" và giành giải Á quân chung cuộc. Bước ra từ cuộc thi này, giọng hát được mọi người yêu mến gắn với biệt danh "mỹ nhân Bolero" tiếp tục khẳng định tài năng và niềm đam mê âm nhạc dành cho dòng nhạc trữ tình này.



Báo An ninh Thủ đô

Theo dõi Trang 52K người theo dõi



MV "Anh không yêu mùa xuân"

Mới đây, Tô Ngọc Hà vừa trình làng sản phẩm âm nhạc tiếp theo, MV có tựa đề "Anh không yêu mùa xuân". Đây là sáng tác mới được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca từ dung dị chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó có chút cảm xúc "hờn ghen" với mùa xuân. Trong con mắt của người nhạc sĩ hào hoa, đa cảm, mùa xuân hiện lên như một cô gái đẹp, song lúc mùa đẹp nhất đi qua cũng là lúc "nàng thơ" trong lòng anh cũng không còn ở lại, vì thế bài hát như bộc bạch nỗi niềm tiếc nuối, thoáng giận hờn, trách móc của người nhạc sĩ trước "nàng xuân".

MV tái hiện câu chuyện tình của đôi bạn trẻ yêu nhau nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau, cô gái ra đi chàng trai là người ở lại và có nhiều cảm xúc. Khi nhìn cảnh sắc mùa xuân, chàng trai nhớ lại mối tình đã qua, khắc khoải, nhớ nhưng cô gái năm xưa.



MV "Anh không yêu mùa xuân" gây ấn tượng ở cả những hình ảnh đẹp và đậm chất điện ảnh

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, ca khúc được anh viết cho giọng thứ ở nhịp 4/4, đến điệp khúc về giọng trưởng thì đẩy nhịp lên 2/4, xong câu kết lại quay về giọng thứ cho sâu lắng để phù hợp với giọng hát của Tô Ngọc Hà. Đặc biệt, với nhạc phẩm viết về mùa xuân này, anh đã "gom" đủ "bộ sưu tập" các sáng tác viết về 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông và tất cả đều gửi gắm qua tiếng hát của Tô Ngọc Hà. Trước đó, nữ ca sĩ từng thể hiện thành công 3 "mùa" khác trong âm nhạc Nguyễn Thành Trung là: "Mùa hè bỏng cháy", "Thu trả cho đời" và "Mùa đông nhớ anh". Sự kết hợp ăn ý của cả hai cũng được thể hiện qua nhiều ca khúc khác như: "Nỗi nhớ", "Nỗi nhớ 2", "Kẹp tóc màu xanh"...

"Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung luôn biến hóa màu sắc âm nhạc trong những sáng tác của mình, cũng là vừa thách đố ca sĩ, nhạc sĩ phối khí, nhưng cũng thể hiện khả năng sáng tác luôn mang đến những đổi mới thú vị của anh." - ca sĩ Tô Ngọc Hà chia sẻ, đồng thời tiết lộ cô và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung có sự đồng điệu trong tâm hồn gắn với âm nhạc.



#### Hình ảnh trong MV "Anh không yêu mùa xuân"

**Cũng theo Tô Ngọc Hà, ca từ và giai điệu trong các sáng tác** của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung rất nhẹ nhàng, chân thành song vẫn đậm chất thơ. Khi anh gửi bài hát cho cô vẫn luôn nói: "Nếu em thấy thích thì hãy hát". Về phần mình, nữ ca sĩ cho biết, mỗi khi nhận bài hát từ người nhạc sĩ đàn anh, cô vừa trăn trở lại vừa háo hức với suy nghĩ phải làm sao qua ca khúc "nói hộ" được nỗi lòng của nhạc sĩ với người yêu nhạc. Dù vậy, cô cảm thấy thoải mái vì biết rằng mình có thể thỏa sức sáng tạo ca khúc của anh mà không lo bị "chấn chỉnh".

"Mỹ nhân Bolero" bộc bạch thêm, hát các tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không phải dễ dàng. Sở dĩ nói vậy là bởi tuy lời ca, giai điệu có thể rất dễ hiểu, nhưng để cảm nhận được đầy đủ ẩn ý của nhạc sĩ trong mỗi nốt nhạc, lời ca là điều cần phải suy nghĩ rất nhiều. Thế nên sau mỗi lần thực hiện tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, nhiều đàn anh trong âm nhạc cũng bày tỏ sự cảm mến và trân trọng những sáng tạo của cô cùng êkíp, trong đó có nhạc sĩ phối khí Đức Hoàng – người cũng đã đồng hành với giọng hát của Tô Ngọc Hà và các sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung từ sản phẩm âm nhạc đầu tiên cho đến "Anh không yêu mùa xuân".

x

### Ca sĩ Tô Ngọc Hà

"Mỗi lần nhận tác phẩm của nhạc sĩ gửi gắm tôi lại bất ngờ. Bởi sau khi thể hiện bài hát 'Thu trả cho đời', anh Trung có nói vui là sẽ viết các ca khúc để tôi thể hiện 4 mùa trong năm trong âm nhạc. Trong những năm qua tôi cũng thể hiện khá nhiều tác phẩm của anh Trung, nhưng đúng là nhạc sĩ đã giữ lời hứa khi viết nên những ca khúc thể hiện sự chuyển động của thời gian và dành riêng cho tôi hát. Đây là niềm vui, hạnh phúc của tôi khi được nhạc sĩ tin tưởng giao những "đứa con tinh thần" đầy tâm huyết của mình. Tôi rất khâm phục nhạc sĩ vì anh sáng tác rất nhanh, chỉ nghĩ ra là đã thấy âm nhạc...nhảy nhót rồi." - Tô Ngọc Hà tiết lộ.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mặc dù luôn tự nhận mình là làm nghệ thuật "tay ngang" và không muốn "lộ diện" trước truyền thông, công chúng, nhưng sau gần 20 năm theo đuổi sáng tác, đến nay anh đã có một "gia tài" các tuyển tập thơ và âm nhạc đáng nể. Các sáng tác âm nhạc của anh đa dạng, đa màu, từ những bản Balad trữ tình, tự sự đến những ca khúc trẻ trung, sôi động; cùng đó là những ca khúc viết về tình yêu quê hương, đất nước, hào hùng với niềm tự hào dân tộc. Trong nhiều sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung có sự tham gia biểu diễn của những tên tuổi nghệ sĩ, như: NSND Quốc Hưng, ca sĩ Lê Anh Dũng, Quang Hà, Hoàng Tùng, Đông Hùng, Mai Diệu Ly,... Sau sự kết hợp với Á quân "Thần tượng Bolero" Tô Ngọc Hà với MV "Anh không yêu mùa xuân", tới đây nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sẽ kết hợp với NSND Quốc Hưng giới thiệu tới khán giả một ca khúc mang đậm tính hào sảng, tri ân "Đất nước yêu người" chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày kỷ niệm lớn trong năm của đất nước.

✕



Tô Ngọc Hà

## BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

GỬI BÌNH LUẬN

## TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội phát triển các tổ hợp khách sạn từ 4 đến 5 sao để thu hút du lịch

Trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Lương Bích Hữu "ngộ thờ" bởi Trương Thế Vinh trên teaser poster phim "Án mạng lâu 4"

Nathan Lee tuyên bố sẽ lấy vợ, sinh con trong năm nay


Lý do anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp rút khỏi "ghế nóng" cuộc thi "Mr World Vietnam 2024"

"Gala xiếc ba miền" biểu diễn vào dịp nghỉ lễ 30-4

Câu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Dàn Hoa hậu, Á hậu tiết lộ bí quyết để đứng vững "giữa dòng dư luận"

"Làm giàu với ma" tung hình ảnh đối đầu căng thẳng giữa cha con Tuấn Trần - Hoài Linh

"Ngôi nhà xương cốt" trăm tuổi được UNESCO công nhận Di sản Thế giới 

Mộc Châu được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Hai kiện tướng thể thao quốc gia thi "Mister Vietnam 2024"



☎ Điện thoại: +84-24 3942 6355

PHIÊN BẢN MOBILE

CỘNG TÁC ANTD

TRA CỨU XE

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

☎ Đường dây nóng: 0936 273 037

✉ Antdcahn@gmail.com

---

**AN NINH THỦ ĐÔ - CƠ QUAN CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CHUYÊN TRANG CỦA BÁO CAND**

Giấy phép hoạt động báo chí số 08/GP-BTTTT, ngày 5/1/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

**Tổng Biên tập Báo CAND:** Phạm Quang Khải

**Trưởng BBT An ninh Thủ đô:** Nguyễn Thanh Bình

**Phó Trưởng BBT An ninh Thủ đô:** Lưu Hồng Quân, Chu Quốc Dũng, Vũ Mạnh Hùng

Bản quyền thuộc An ninh Thủ đô. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

